



ประกาศศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคา
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๐ ตารางเมตร
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานแนบท้ายประกาศนี้

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณทั้งหมด และหรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหาชนจำกัด มีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดตามประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น และมีผลงานการจ้างเหมา
บริการทำความสะอาดประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
คดีพิเศษภาค ๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการทำความสะอาดที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

กำหนดรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
และกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕
(อาคาร ๑) เลขที่ ๗๙/๒ หมู่ ๒ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยให้ไปพร้อมกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ (อาคาร ๑) เลขที่ ๗๙/๒
หมู่ ๒ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่มีได้ดูสถานที่
ตามเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ จะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไข
ของทางราชการโดยตลอดแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นและจะยกเป็น
เหตุในภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ มิได้ ไม่วากรณีใด ๆ

/กำหนดเปิดของ...

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ...๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗... เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ (อาคาร ๑) เลขที่ ๗๙/๒ หมู่ ๒ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ (อาคาร ๑) เลขที่ ๗๙/๒ หมู่ ๒ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ...๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗... ถึงวันที่ ...๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗... ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๒๔๑๗๓๗ และดูรายละเอียดได้ที่ www.dsi.go.th

โดยผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับเอกสารสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปในวันมารับเอกสารสอบราคาด้วย

อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะลงนามในสัญญา ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากสำนักงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจโท

(สมพร ชื่นโกมล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ